

Tăng cường mối quan hệ giữa nhà khoa học và doanh nghiệp



Ngày 23/10/2018, Sở KH&CN Nghệ An phối hợp với Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (TP Hồ Chí Minh), Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh tổ chức “Hội thảo kết nối cầu - cung giữa doanh nghiệp, Trường - Cơ quan quản lý và Lễ ra mắt Sàn tri thức Novelind Nghệ An”. Tới dự có đ/c Nguyễn Thị Thu Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban

Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các trường đại học trên địa bàn.

Tại Nghệ An, điểm kết nối cung - cầu công nghệ và Sàn giao dịch công nghệ được hình thành đi vào hoạt động. Tuy nhiên, việc triển khai các hoạt động kết nối công nghệ còn ít do cơ sở dữ liệu công nghệ, thiết bị, đội ngũ cán bộ còn hạn chế.

Bên cạnh đó, các công trình nghiên cứu khoa học còn mang tính hàn lâm chưa được áp dụng nhiều vào thực tiễn sản xuất, rất nhiều đề tài hàng năm vẫn chưa thực hiện được, chưa xây dựng được một thị trường về khoa học công nghệ.

Chính vì vậy, cần có một mô hình mới ra đời để làm “cầu nối”, hay còn gọi là thị trường kết nối nhu cầu của các nhà khoa học, doanh nghiệp với các trường đại học - nơi đào tạo trực tiếp nguồn nhân lực cho xã hội.

Sàn tri thức Novelind sẽ giải quyết yêu cầu của doanh nghiệp về nguồn nhân lực, cũng như tạo nên hệ sinh thái khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 theo mô hình nghiên cứu, đào tạo và sản xuất.

Các đại biểu tham dự hội thảo cho rằng, việc ra mắt Sàn tri thức Novelind Nghệ An sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ giữa nhà khoa học, doanh nghiệp và các trường đại học trên phạm vi cả nước; giúp Nghệ An có cơ sở dữ liệu tốt hơn về công nghệ, thiết bị, doanh nghiệp Nghệ An có thể kết nối thiết bị, công nghệ, nhà khoa học trong và ngoài nước; thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu khoa học trong trường học để ứng dụng vào hoạt động sản xuất, phục vụ đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.

Cũng tại Hội thảo, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Diễn đàn trao đổi giữa Doanh nghiệp, Viện, Trường, Cơ quan quản lý về các quy định hoạt động chuyển giao công nghệ; thẩm định công nghệ dự án đầu tư; giới thiệu các chương trình, chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và hoạt động của Sàn tri thức Novelind.

Theo Báo Nghệ An